



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์ในโครงการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์ในโครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลประกอบกิจการด้านการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือเครื่องมือตรวจวัด
ทางโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การสอบเทียบ หรือการบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์
ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางสำนักงาน กสทช. หรือของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม
ระเบียบของทางสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน
กสทช. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. เป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางโทรคมนาคม หรือ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือได้รับหนังสือแต่งตั้งและรับรองความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่ง
เครื่องมือวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่สำนักงาน กสทช. ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยต้องมีหน่วยบริการบำรุงรักษา รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน และสามารถให้บริการสอบเทียบ
เครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าว ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕
๘. มีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้ในการสอบราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์ในโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๓,๑๙๗.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำงาน ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๒ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๒ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๓๓๔๒ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนพร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จ. มนะเวศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัคดี มนะเวศ)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.